

Số: /KH-LĐLĐ

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU, ngày 26/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền với các nội dung, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, người lao động nhận thức đúng đắn, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Thông qua tuyên truyền củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Đảng, với chế độ; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

3. Công tác tuyên truyền được tổ chức liên tục, thường xuyên trước, trong và sau Đại hội; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

4. Nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng; hình thức sinh động, thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, tạo sự lan tỏa thông tin rộng khắp. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện thông tin cơ sở, tính năng tiện lợi, nhanh chóng của công nghệ và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng các cấp để tổ chức tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Sự ra đời, ý nghĩa, thành tựu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những thành tựu 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; 15 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông.

3. Nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện. Phân tích có định hướng về các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội.

4. Quá trình chuẩn bị, tổ chức và diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5. Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

6. Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp để xuyên tạc, chống phá; kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

II. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đạt kết quả, thiết thực, hoạt động tuyên truyền chia làm 04 đợt cao điểm, cụ thể:

1. Đợt 1. Từ tháng 10/2024 đến 30/6/2025, cao điểm là thời gian diễn ra Đại hội cấp cơ sở (bắt đầu từ 01/01/2025 và hoàn thành trước 30/6/2025).

2. Đợt 2. Từ ngày 01/7/2025 đến 31/8/2025: Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương.

3. Đợt 3. Từ 01/9/2025 đến 31/10/2025: Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII.

4. Đợt 4. Từ ngày 01/11/2025 đến sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông

Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tập trung đăng tải các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và ý kiến góp ý của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp.

Các tài khoản, trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube ... của các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đăng tải các tin, bài viết về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên các tài khoản mạng xã hội của cá nhân.

2. Tuyên truyền miệng

Thông qua hội nghị lấy ý kiến, tọa đàm, các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường kỳ để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; công tác tổ chức Đại hội; lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thông báo kết quả đại hội; quán triệt nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

Tuyên truyền khẩu hiệu Đại hội trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

5. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo và Nữ công

Tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong các cấp công đoàn theo các đợt của Kế hoạch này.

Chủ động liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp nhận tài liệu phục vụ tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; nhất là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo dõi nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động gửi đến Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để đề xuất các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Phối hợp với Văn phòng tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo sự chỉ đạo của cấp trên).

Theo dõi thông tin và báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Đại

hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động.

2. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

Tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua, hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nữ công nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, người lao động trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có hướng giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

3. Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong các cấp công đoàn.

4. Văn phòng

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh bố trí kinh phí tuyên truyền bảo đảm quy định.

5. Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức

Căn cứ Kế hoạch này và sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đến cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nếu có).

Bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, báo cáo cấp ủy đảng và công đoàn cấp trên để kịp thời phối hợp xử lý.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sau mỗi đợt về Liên đoàn Lao động tỉnh (*qua Ban Tuyên giáo và Nữ công*) để nắm bắt, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Văn phòng, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐVN (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- TT LĐLĐ tỉnh;
- VP, các ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, TP;
- CDN, CĐVC;
- Lưu: VT, TG&NC.

Vũ Thị Oanh

